



ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์สำหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมจัดทำระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้มีโครงการ จ้างจัดทำอุปกรณ์สำหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมจัดทำระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. กล่องข้าว ทำจากพลาสติก ผสมวัสดุธรรมชาติฟางข้าวสาลี ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ml มีฝาปิด สกรีนโลโก้ตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน ๑ สี ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๑๐๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บุรีมนารถ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. แก้วน้ำ ทำจากพลาสติกผสมวัสดุธรรมชาติฟางข้าวสาลี ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ml มีฝาปิด สกรีนโลโก้ตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน ๑ สี ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๑๐๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มีไซน์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๒๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. แพลชไทรฟ์ ความจุ ๘ GB สกรีนโลโก้ตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน ๑ สี ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๒๐๐ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บุรีมนารถ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. สมุดบันทึก พร้อมปากกา สกรีนโลโก้ตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน ๑ สี ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๑๕๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มีไซน์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๕๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ธนิ ชังถาวร

(นายธนิ ชังถาวร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ